

Kính gửi: Các đơn vị trường trực thuộc PGD&ĐT

*Thực hiện Công văn số 143/UBND-KT ngày 27/01/2022 của UBND huyện Krông Pa về việc hưởng ứng ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022.*

**Ngày 02 tháng 02 hàng năm** được chọn kỷ niệm làm **Ngày Đất ngập nước Thế giới**. Năm 2022, Ban thư ký Công ước Ramsar lựa chọn chủ đề của Ngày Đất ngập nước Thế giới là “Vi Con người và Thiên nhiên: hãy Yêu quý, Bảo vệ và Phục hồi Đất ngập nước” (“Wetlands Action for People and Nature: Value, Manage, Restore and Love - Wetlands”) nhằm kêu gọi sự tăng cường nỗ lực và đầu tư vào bảo tồn, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập nước và đây là giải pháp hiệu quả để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng khí hậu và đa dạng sinh học.

Đất ngập nước được đánh giá là hệ sinh thái rất quan trọng bởi làm gia tăng sự đa dạng sinh học, góp phần giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, duy trì nguồn nước ngọt sẵn có, cung cấp nguyên liệu cho nền kinh tế thế giới,... Đất ngập nước duy trì sự sống, đảm bảo sự thịnh vượng, hạnh phúc và tồn tại của con người trên Trái Đất. Khi con người phá hủy các vùng đất ngập nước, đồng nghĩa với việc tự phá hủy cuộc sống của chính con người. Các vùng đất ngập nước đang biến mất nhanh hơn 3 lần so với rừng và là hệ sinh thái bị đe dọa nhiều nhất trên Trái Đất. Chỉ trong vòng 50 năm, kể từ năm 1970, 35% diện tích đất ngập nước trên thế giới đã bị mất đi.

Huyện Krông Pa có một số vùng đất ngập nước tự nhiên ven sông Ba và các vùng đất ngập nước nhân tạo như các ao nuôi cá, ruộng lúa nước, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện... cần được sử dụng bền vững.

Để hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo (PGDĐT) đề nghị các đơn vị trường tổ chức các hoạt động hưởng ứng với các nội dung như sau:

1. Tuyên truyền, phổ biến giá trị và tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với sự sống của con người và thiên nhiên, đồng thời kêu gọi mọi người dân cùng cam kết bảo vệ, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, tăng cường quản lý, phục hồi đất ngập nước và các hoạt động thể hiện tình yêu đối với các vùng đất ngập nước.

2. Tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp để tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2022 phù hợp với bối cảnh tình hình hiện nay và công tác phòng chống dịch COVID - 19.

3. Lồng ghép các nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành và địa phương.

4. Đẩy mạnh các giải pháp đầu tư vào bảo tồn, quản lý và phục hồi các vùng đất ngập nước để ngăn chặn các cuộc khủng hoảng khí hậu và đa dạng sinh học.

*Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước thế giới năm 2022, các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới trong năm 2022 của các địa phương được đăng ký và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ban thư ký Công ước Ramsar: <http://www.worldwetlandsday.org>.*

Nhận được công văn này, PGDDĐT đề nghị các đơn vị trường thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước, đồng thời gửi báo cáo kết quả hưởng ứng của đơn vị về PGDDĐT trước ngày 10/02/2022 để tổng hợp báo cáo UBND huyện./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi, (t/hiện);
- Lãnh đạo PGDDĐT;
- Lưu VT, đ/c Phúc.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Trần Quốc Định**